

CHÚA NHẬT XXVIII – C

KÒN-BONUS PAL JỜNG-RƠ MƠ YALYAU YÀNG Ở DỨT-LỒI.

Con người phải tôn vinh và cảm tạ không cùng.

Bol he lăh jời crónggơs lóm, kờn đơs lăh rài kis he dề ở di bớh he tàng gếh, jờh ală bớta he gếh lăh bớh nếh dờp bớh Yàng lăh Bớtau Crónggơs.

Chúng ta đều là tạo vật, nghĩa là cuộc sống của ta không tự mình mà có, tất cả chúng ta có đều đã đón nhận từ Thiên-Chúa là Đấng Tạo Hoá.

Jơnau kớlôi hớđăng cớngđoà sớntờm gùng pindờn : kòn-bonus pal dũh khoai, jờng-rơ mớ sùm yalyau Yàng.

Ý tưởng trên đây là bước khởi đầu con đường đức tin : đức tin làm cho con người phải tôn thờ, tôn vinh và luôn tạ ơn Thiên-Chúa.

Do ở di lăh gùng ngài kớri, mớya lăh gùng di pal kòn-bonus in.

Đây không là con đường xa lạ, mà là con đường xứng hợp cho con người.

Ală jơnau Sră-gớh ngai do bớto he in gùng hờ.

Những chuyện Kinh Thánh hôm nay dạy cho chúng ta điều quan trọng ấy.

Ông Naaman lăh kuăng đờng lớgar Syria, lăi gen Khai ở pindờn Yàng, mớya bớh gếh bời bớh dun gen khai nếh pindờn đơ mìnng Dùl Yàng lóm, ở pindờn gếh Yàng lời ndai tai, khai nếh jờng-rơ mớ yalyau Yàng jờh nùs, bớh nếh lờh khai in bớta niăm đờng khai in, ở yàng lời ndai rớgới lờh.

Ông Naaman là quan lớn Nước Syria, trước thì ông chẳng tin vào Thiên-Chúa, nhưng từ khi được khỏi bệnh cùi thì ông đã tin vào Một Thiên-Chúa mà thôi, không tin có thần nào khác nữa, ông cũng đã chúc tụng tạ ơn Thiên-Chúa hết lòng, vì đã làm cho sự lành lớn cho ông, không một thần minh nào khác có thể làm được.

Gùng lăm ông Naaman tus mớ Yàng is-kớri ngăn, jơnau khai đơs lờh cớng khai pindờn ngăn ngồn mớ nờn-cê : ở gớs yàng lời ndai, mìnng Yàng Israel dề lóm lăh Yàng ngăn.

Con đường dẫn Naaman đến Thiên-Chúa thật là đặc biệt, lời ông nói làm chứng ông tin chân thành và chắc chắn rằng : chẳng có một thần nào khác, chỉ có Thiên-Chúa của Israel là Thiên-Chúa thật.

Dùl nă cau be Naaman, digolăn lăh cau nêh jòi jờh ală gùng, khoai dẫn mớ jờh ală yàng, dút-ndol gen yăl-torlik nêh-cê Yàng lơi lăh Yàng ngăn, mớ yàng lơi lăh yàng gời.

Một con người như Naaman, hẳn là một con người đã tìm hết mọi cách, cầu khẩn hết mọi thần, cuối cùng thì xác tín mạnh mẽ Chúa nào là thật, và thần nào là hữu danh mà vô thực.

Jơnau Luka cỉh yăl ngai do sớl lờh he in nrốt sả rơlau : Kơnrăn Jesu tởmbời jởt nă cau dun, sin nă caau Israel gen nêh lốt thít, mớya mìnđ dùl nă cau bớđih lóm tus làng jờng-rờ mớ yalyau Kơnrăn.

Câu chuyện Luka thuật lại hôm nay càng làm cho chúng ta ngạc nhiên hơn : Chúa Giêsu chữa lành mười người cùi, sau đó thì chín người Israel đi mất, chỉ có một người ngoại trở lại tôn vinh và tạ ơn Chúa.

Luka kờn sớđio lờh rúp cau bớđih do, do lăh bả àng rơlau jờh tam sả cỉh-yăl, gớ sớnau sớđio lăm bol he in đòm jăt.

Luka muốn nêu bật hình ảnh người ngoại giáo này, đây là điểm sáng nhất của câu chuyện, trở nên điều gọi hứng cho chúng ta noi theo.

Mớ krung sớđio bol sin nă nêh bởi dun ndai, ở gít jờng-rờ yalyau cau nêh tởmbời he, bol khai ở gít jớnau ndrờm mớ dùl nă cau bớđih. Do lăh bả klăm rơlau jờh tam sả cỉh-yăl, hòi-jà bol he bản lờh behở.

Và cũng chỉ rõ chín người được khỏi cùi kia, không tôn vinh và cảm tạ người đã chữa lành mình, họ không biết điều như một người ngoại kia. Đây là điểm tối nhất trong câu chuyện, mời gọi chúng ta đừng nên làm như thế.

Yàng nêh ai he gớ kòn-bonus, hỡ lăh bớta pà gời dờng mảnđ ngăn he in. Thiên-Chúa đã cho chúng ta làm người, đó là ơn hoàn toàn nhưng không và vô giá cho chúng ta.

Tam tũ he lờh tũs gen Yàng nêh ai Kòn Dùl Khai dê kong chớ t mớ kis wớl làng tởngklàs he, dớ bớta do gen Khai hòi-jà he pal pindờn dớ Khai, be ală bol cau dun gễh tởmbời tam Sả-gớh ngai do.

Khi chúng ta phạm tội thì Thiên-Chúa đã cho Con Một Ngài chịu chết và sống lại để cứu chuộc ta, nơi điều này thì Ngài mời gọi chúng ta hãy tin vào Ngài, như những người cùi được chữa khỏi trong Kinh Thánh hôm nay.

Jờng-rơ mớ yalyau Yàng gen ở bớl chi lơi tai Yàng in, tài bớh Yàng wil-
tớl tam jớh ală bớta, mớya gớlik he in bớta tốngklàs.

*Tôn vinh cảm tạ không thêm gì cho Chúa, vì Thiên Chúa luôn sung mãn
trong mọi sự, nhưng mang lại cho chúng ta ơn cứu độ.*

Dẫn he in đòm jăt bol bởi dun ngại do, jờng-rơ mớ yalyau Yàng sùm tam rài
kis he.

*Xin cho chúng ta noi theo những người khỏi bệnh cùi hôm nay, luôn tôn vinh
và cảm tạ Chúa trong cuộc sống của mình.*

Lm. Fx K'Brel